



Bản tin tháng 8/ 2023

Thư Mời Họp

Hội TQLC Houston và VPC có buổi họp định kỳ:

- Sinh hoạt cho ngày Sinh Nhật Binh Chủng
- Tường trình sinh hoạt trong thời gian qua và trong tương lai
- Dự tính nếu có

Thời gian:

Chúa nhật ngày 6 tháng 8 năm 2023 lúc 1:00 PM

Địa điểm:

Valentino Party Hall

7242 Boone Rd

Houston, TX 77072.

Xin kính mời Quý NT, Quý Mũ Xanh và phu nhân đến tham dự

TM Ban Chấp Hành

MX Lưu Văn Phán

Hội Trưởng

Đại Hội TQLC 2023 tại Louisiana

Như đã dự trù trước, Mũ Xanh Houston cùng gia đình lên đường tham dự Đại Hội TQLC kỷ niệm 69 năm ngày thành lập binh chủng Thủy Quân Lục Chiến và 51 năm ngày chiến thắng Quảng Trị. Từ trung tâm của Houston đến khách sạn trôm trôm 6 giờ lái xe nên Mũ Xanh Houston

theo I-10 East đến tham dự, một số anh chị khởi hành ngày thứ Năm, hoặc sáng sớm ngày thứ Sáu.

Đường xa mệt mỏi, nhưng đến khách sạn gặp lại anh em, mọi người phấn chấn, vui vẻ còn có được giây phút này. Thuở xa xưa trong cuộc hành quân, gặp nhau lúc hoán đổi vùng trách nhiệm, hoặc sau cuộc hành quân trong quán cà phê nơi tỉnh lẻ, hay quán lỵ xa xôi. Ngày đó tuổi còn trẻ, không màng chuyện ngày mai (sống chết nơi trận mạc), vượt sông, xuyên rừng, lên núi, hoạt động được đo lường bằng gang tay trên bản đồ. Bây giờ, 50 năm trôi qua, sức khỏe tuột dốc nhanh hơn thời gian.

Ngày hôm nay còn khoát lên bộ chiến y sóng biển, còn gặp lại những gương mặt xưa với nét nhăn thời gian, dù chân đã mỏi, gối đã chùn, nhưng tinh thần vẫn như ngày nào. Chung vui hôm nay để mai này mỗi người một nơi, dù có gì xảy ra lòng cũng không phải nuối tiếc.

Đến Louisiana để chiêm ngưỡng Đền Hùng, không khí trang nghiêm, hai hàng TQLC quân phục sóng biển, một hình ảnh thật đẹp, lần đầu tiên mới có.



Sau lễ chào cờ tại Đền Quốc Tổ Hùng Vương, là giờ tùy quyền, các MX có thể viếng thăm các nơi mà Ban Tổ Chức Đại Hội có đề cập đến, đặc biệt Cafe Du Monde, đặc sản của tiểu bang Louisiana.

Buổi chiều thứ Bảy 8 tháng 7, 2023 là sinh hoạt của TQLC và tiệc Tiễn Đại Hội, NT THT Nguyễn Trung Việt trình bày hoạt động của tổng hội, phần yểm trợ Thương Phế Binh gồm danh sách Chi và Thu đã có trong ĐSSST 2023.

Hội TQLC Canada tình nguyện tổ chức Đại Hội TQLC 2024, Mũ Xanh Hà Văn Bình đề nghị Houston, nhưng Hội Houston không thực hiện được. Tổng Hội TQLC sẽ yểm trợ đặc biệt 2 ngàn đô la cho Canada. Một số Mũ Xanh lên tiếng ủng hộ và ngay tức khắc sự yểm trợ được trên 7 ngàn. Hội Canada được giúp đỡ của các MX như MX Truyền và phu nhân sẽ ghé thăm vào tháng 8, các MX vùng Michigan, Wincosin, Virginia, Pháo Thủ thành Oregon....

Lời phát biểu của NT Tango, Tư Lệnh Phó Sư Đoàn TQLC làm anh em xúc động. Vô, vô, cụng ly nhau, mày mày tao tao, âm thanh thân thuộc một thời sống chết bên nhau. (Sẽ có trên youtube của MX Giang Văn Nhân)



Chương trình Văn Nghệ do MX Đặng Vi phụ trách, Houston góp vui với Tam Ca Mũ Xanh gồm có MX Đặng Vi, MX Bùi Thế Hùng, MX Lý Quốc Trung, chị Kim Thoa, chị Quách Nương, chị Bùi Hồng Minh, MX Nguyễn Nhi, MX Đinh Văn Trung ...cùng với ca sĩ của ban nhạc, MX Hà Văn Bình, MX Trần Văn Khoẻ, MX Nguyễn Bác Ái, Phu Nhân MX Hoàng Thiều....

Chiều tối Chủ Nhật 9 tháng 7, 2023 là Đêm Dạ Tiệc có sự tham dự các hội Đoàn Quân Đội và Dân sự, cùng Cộng Đồng người Việt tại New Orleans Louisiana. Sau nghi lễ chào Quốc Kỳ, và phút Mặc Niệm, MX Hồ Dự, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội chào mừng, cảm tạ Đại Tá TLP, quý quan khách, quý NT và anh em Mũ Xanh về tham dự.

Đại Tá Tư Lệnh Phó phát biểu cảm tưởng (xin quý NT và MX xem youtube của MX Trần Văn Khoẻ). Sau đó Đại Tá TLP dâng hương trước bàn thờ Tổ Quốc Ghi Ơn.



Nghi thức cắt bánh Sinh Nhật, rồi tất cả cùng đồng ca “Thủy Quân Lục Chiến Hành Khúc” và “Cờ Bay Trên Thành Phố Quảng Trị!”

Cô Destiny Nguyễn Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt thuộc tiểu bang Virginia, cô cũng là Hội Trưởng Hội Hậu Duệ VNCH Hải Ngoại. Cô phát biểu cảm tưởng một hậu duệ QLVNCH, cô đã vận động có món quà đặc biệt hôm nay để tri ân các quân nhân VNCH

Cô Destiny Nguyễn, gắn huy hiệu "Grateful Nation Honors you" cho NT Tango, đồng thời các bạn trẻ đem huy hiệu đến tận bàn trao tặng cho mỗi quân nhân hiện diện.



Chương trình Văn Nghệ sống động với các ca sĩ của ban nhạc, bên cạnh tiếng hát của Mũ Xanh và thân hữu.

Trước khi ra về, Đại Tá Tư Lệnh Phó Sư Đoàn TQLC đi từng bàn bắt tay từ già tất cả MX và quan khách, tình Huynh Đệ Chi Binh của chim Đại Bàng đầu đàn một đơn vị thiện chiến trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Tình cảm thiêng liêng thể hiện trong ánh mắt, trong lời nói và tư thế đứng nghiêm chào kính.



Cuộc vui đã đến lúc chia tay, sáng sớm ngày mai, lần lượt các Mũ Xanh và gia đình lên đường, lòng thầm mong ước mọi người có sức khỏe và hẹn ngày tái ngộ tại Toronto Canada

2024. Đây là lần đầu tiên Đại Hội TQLC được tổ chức tuy ở Bắc Mỹ, nhưng ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.

Đại Hội TQLC 2023 tại Louisiana thành công tốt đẹp, Xin cảm ơn MX Hồ Dự, Trưởng Ban Tổ Chức, MX Vũ Xuân Truyền và phu nhân, MX Nguyễn Văn Luân, MX Nguyễn Văn Toàn.



BTC Đại Hội TQLC 2023 tại Louisiana

Anh Chị Truyền tổ chức thật chu đáo từ chỗ parking, đến bàn tiệc trong nhà, thực phẩm, bia, rượu, hình ảnh chị Truyền đeo máy chụp hình chẳng khác chi Rambo ôm đại liên M60.

Phái đoàn Houston tham dự Đại Hội gồm có: NT Tango Tư Lệnh Phó SĐ/TQLC,

Quý NT và Mũ Xanh với phu nhân tháp tùng gồm có: NT Trần Ngọc Toàn, NT Lê Quang Liễn, MX Đinh Văn Trung, MX Hoàng Công Một, MX Lê Đức Học, MX Đặng Vi, MX Lý Quốc Trung, MX Nguyễn Ngọc Toàn, MX Nguyễn Nhi, MX Trần Ngân, MX Võ Phước Tiêm, MX Hoàng, MX Giang Văn Nhân, MX Nguyễn Văn Phán,

các Mũ Xanh đơn thân gồm có: MX Lưu Văn Phán, MX Lê Khoa, MX Bùi Thế Hùng, MX Nguyễn Văn Lãm, chị Quả Phụ MX Lê Văn Bé,

và các thân hữu gồm có: chị Quách Nương, anh Lê Thế Lân, chị Bùi Hồng Minh.

Chúc bình an đến tất cả Thủy Quân Lục Chiến khắp mọi nơi

“Một Ngày TQLC, là Một Đời TQLC”

(Cảm ơn MX Vũ Xuân Truyền và phu nhân, MX Trần Xuân Nhàn, MX Đinh Văn Trung, MX Trần Văn Khỏe cùng quý MX đã cung cấp hình ảnh Đại Hội trên Diễn Đàn và đã được dùng trong Bản Tin này)